
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๗ 

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่สิบสอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการคลัง และผู้แทน 
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ 
๑. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
๒. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๓. บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม  
๔. ธนาคารออมสิน 
๕. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๖. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ 
๑. ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๒. ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเทียวและกีฬา  

ส าหรบักองทนุเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  
๓. กรมการท่องเที่ยว  
๔. องค์การบรหิารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื  

(องค์การมหาชน) 
๕. การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
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ผลการพิจารณา 
มาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ๗๒,๓๑๗,๑๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยในประเด็น

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย เคยวิเคราะห์ความเป็นไป

ได้ที่อนาคตประเทศไทยจะมีธนาคารเพื่อสร้างภาคอุตสาหกรรมเป็นเฉพาะหรือไม่ 
- ตามที่ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ได้น า เสนอข้อมูลที่ระบุว่า 

ขอรับงบประมาณ เพ่ือชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยในสองมาตรการ ประกอบด้วย ๑. มาตรการสินเชื่อ 
เพื่อการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ๑๐,๘๒๑,๔๐๐ บาท และ ๒. มาตรการสินเชื่อ EXIM Biz 
Transformation Loan ๖๑,๔๙๕,๗๐๐ บาท แต่เหตุใดทั้งสองมาตรการได้มีการอนุมัติวงเงินรวม 
๕,๐๐๐ ล้านบาทเท่ากัน 

- มาตรการสินเชื่อเพ่ือการลงทุนและเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต และมาตรการสินเชื่อ EXIM Biz 
Transformation Loan ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ ๑๙๔ ราย และ ๑๖๗ รายตามล าดับ 
ขอสอบถามธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยว่าจ านวนผู้ประกอบการดังกล่าว 
มีสัดส่วนผู้ประกอบการายใหม่และรายเดิมเท่าใด 

- ขอสอบถามธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยว่า ตามที่มีนโยบาย Green 
Development Bank ซึ่งมีความมุ่งหมายสนับสนุนธุรกิจสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green 
Portfolio ในสัดส่วนร้อยละ ๔๐ มีการก าหนดมาตรฐานอย่างไร จะมุ่งไปสู่มาตรฐานระดับมาตรการ 
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) และ RE ๑๐๐ หรือไม่ 

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย
เพียง ๑ ใน ๓ จากที่ได้ขอรับการสนับสนุนทั้งหมด จึงขอสอบถามว่าจะมีผลกระทบต่อการวางแผน 
ทางการเงินหรือไม่ 

- ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย มีตัวชี้วัดและตรวจสอบความเป็นธุรกิจ  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการที่เข้ามาขอสินเชื่ออย่างไร 

- ในเอกสารงบการเงินของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ระบุว่าได้อนุมัติ
สินเชื่อโครงการพัฒนาถนนสาย ๖๗ อัลลองเวง - เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา จึงขอสอบว่าการปล่อย
สินเชื่อมีวัตถุประสงค์ประการใด 

- ขอสอบถามว่า ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย มีแนวทางการพัฒนา
นโยบาย Blue Projects อย่างไร 

- ขอสอบถามว่า ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการ  
SME ONE ID หรือไม่ โดยในกรณีถ้าไม่ได้ร่วมโครงการดังกล่าวมีเหตุผลประการใด หรือถ้ากรณี 
ได้เข้าร่วมโครงการ ได้ให้ความร่วมมือในเรื่องใดบ้าง 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ธนาคารเพ่ื อการพัฒ นาหรือ  Development Bank เคยมีก ารจัดตั้ ง เมื่ อปี  ๒๕๓๗  

คล้ายกับรูปแบบของญี่ปุ่นที่ท าหน้าที่  ๒ ประการ ได้แก่ ๑. การให้สินเชื่อให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
และ ๒. การท าหน้าที่ค้ าประกันการช าระเงินและการลงทุน เพ่ือให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นมีศักยภาพ
ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งกรณีของประเทศไทยนั้นธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทยด าเนินการในลักษณะใกล้เคียงกัน แต่เป็นการให้สินเชื่อเพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
สร้างธุรกิจและนวัตกรรมใหม่  

- ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย มีระบบการติดตามตรวจสอบ
ผู้ประกอบการว่าภายหลังได้รับสินเชื่อแล้ว สามารถประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
หรือไม่ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณเท่าใด 

- ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย มีเงินสดในระบบของธนาคารประมาณ 
๓,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น การที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณจะช่วยให้ธนาคารท างานได้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น แต่เป้าหมายส าคัญ คือ จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อที่มีต้นทุนทางการเงิน  
ไม่มากนัก เพ่ือให้ผู้ประกอบการเห็นว่าการลงทุนไม่ได้เป็นค่าใช้จ่าย แต่เป็นการลงทุนเพ่ือการพัฒนา
ธุรกิจต่อเนื่อง 

- โครงการก่อสร้างถนนสาย ๖๗ เป็นการด าเนินการขอสินเชื่อ โดยส านักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ NEDA เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่แสดงออกถึงไมตรจีิตของประเทศไทยที่มีตอ่ประเทศเพื่อนบา้น โดยผู้รับเหมาของไทยเปน็ผู้ด าเนนิการ
ก่อสร้างทั้งหมด  

- การแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการที่ไปลงทุนท าธรุกจิในกลุ่มประเทศ CLMV ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการแก้ไขบางกรณีแล้ว เช่น การปล่อยสินเชื่อกับธนาคาร
เพื่อการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แทนการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการไทย
โดยตรง เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการไทย ซึ่งล่าสุดได้มีผู้ประกอบการไทยได้รับสินเชื่อ
จากธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) จ านวน ๒ ราย  

- พันธกิจของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ให้ความส าคัญกับการดูแล
สินเชื่อเพ่ือการค้าและการลงทุน โดยสินเชื่อเพ่ือการลงทุนมีสัดส่วนร้อยละ ๗๐ สินเชื่อเพ่ือการค้า 
มีสัดส่วนร้อยละ ๓๐  

- ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ได้เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม
โครงการ SME ONE ID เพื่อท างานร่วมกับภาคเอกชน 

- ตัวชี้วัดการท างานที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนดมานั้น ให้ความส าคัญ
กับจ านวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น จากเดิมที่ให้
ความส าคัญกับการเติบโตของทรัพย์สินของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

- ผู้ประกอบการที่ขอรับสินเชื่อตามมาตรการสินเชื่อเพ่ือการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิต และมาตรการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan แบ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
สัดส่วนร้อยละ ๕๐ ส่วนสาเหตุที่ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ประกอบการได้ยื่นขอ
อนุมัติสินเชื่อแตกต่างกันหลายช่วงเวลา 

 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะช
ุมน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง
ไม่
ได้
รับ

รอ
ง  

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช
้ ห
าก

เกิ
ดค

วา
มเ
สีย

หา
ยใ
ด 
ๆ 
ผู้น

ั้นต้
อง
รับ

ผิด
ชอ

บเ
อง



๔ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในอดีตธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย เคยมีนโยบายให้สินเชื่อ

ผู้ประกอบการที่มีความสนใจผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่ CLMV Cambodia-Laos-Myanmar-
Vietnam) แต่ผู้ประกอบการหลายรายไม่ได้รบัสินเชื่อ โดยได้รับผลเหตวุ่าผูป้ระกอบการทีข่อสินเชื่อไม่มี
ความมั่นคงในที่ดินที่จะตั้งเป็นโรงงานผลิตสินค้า ดังนั้น ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย ควรท างานประสานงานกับรัฐบาลต่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการขอให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

ส่งข้อมูลจ านวนเงินรวมในการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายของธนาคารและรัฐบาล รวมทั้งผู้ขอสินเชื่อ 
และจ านวนผู้ขอสินเชื่อเป็นรายโครงการ ย้อนหลัง ๓ ปีล่าสุด 

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอให้ธนาคารเพ่ือการส่งออก 
และน าเข้าแห่งประเทศไทย ส่งข้อมูลและเอกสารตามรายการ ดังนี้ ๑. จ านวนเงินรวมในการปล่อย
สินเชื่อตามนโยบายของธนาคารและรัฐบาล รวมทั้งผู้ขอสินเชื่อ จ านวนผู้ขอสินเชื่อเป็นรายโครงการ 
และประเภทธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อที่มีความสามารถส่งออกสินค้าย้อนหลัง ๑๐ ปีล่าสุด และประเภท
ตลาดที่รองรับสินค้าของผู้ส่งออกดังกล่าว ๒.ข้อมูลการด าเนินการสนับสนุนธุรกิจสู่ความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรือ Green Portfolio 

- นายวสวรรธน์   พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้ า 
แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารข้อมูลที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ Business Matching  
ในตลาดใหม่อย่าง Halal และธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย ส่งข้อมูลการให้ความร่วมมือในโครงการ SME ONE ID 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย ส่งข้อมูลตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ท าร่วมท ากับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    ๓๓๐,๓๘๐,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง 

ประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเคย

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่อนาคตประเทศไทยจะมีธนาคารเพื่อสร้างภาคอุตสาหกรรมเป็นเฉพาะหรือไม่ 
- การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

จะเป็นการให้สินเชื่อในส่วนของงบลงทุนในสินทรัพย์ใหม่เป็นหลัก ทั้งที่ผู้ขอสินเชื่อต้องการเงิน  
เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ จึงขอสอบถามว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการปรับหลักเกณฑ์
การขอสินเชื่อใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการ 
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- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีโครงการชดเชยความ
เสียหายให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด วงเงิน ๒๐๒ ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า 
จะมีหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลืออย่างไร 

- ขอสอบถามว่าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีลูกหนี้ที่
เป็น NPL จ านวนเท่าใด 

- ในกรณีที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้รับเงินชดเชย
ไม่เพียงพอตามที่ควรจะเป็น ขอสอบถามว่าจะมีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงินหรือไม่ 

- เหตุใดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้เพ่ิมทุน 
ในโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด  ๒๐๑๙  
และมีตัวชี้วัดผลการด าเนินโครงการดังกล่าวอย่างไร 

- ขอสอบถามว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วม
โครงการ SME ONE ID หรือไม่ โดยในกรณีถ้าไม่ได้ร่วมโครงการดังกล่าวมี เหตุผลประการใด  
หรือถ้ากรณีได้เข้าร่วมโครงการ ได้ให้ความร่วมมือในเรื่องใดบ้าง 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการทั้ งในรูปแบบ Finance และ Non Finance เพ่ือสร้างโอกาสให้ เข้าถึงแหล่งทุน  
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเดิมหรือรายใหม่ 

- นโยบายการให้สินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ไม่ได้ให้ความส าคัญเฉพาะการลงทุนเท่านัน้ แต่สนับสนุนด้านการบรหิารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการ 

- หนี้เสียหรือ NPL ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ลดลงเหลือร้อยละ ๗ จากเดิมร้อยละ ๑๔ 

- สาเหตุที่ต้องขอรับงบประมาณส าหรับโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทีได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด ๒๐๑๙ เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการให้สินเชื่อตามโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้
หลักประกันและด าเนินการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ซึ่งในระยะหลังลูกหนี้ไม่มี
ความสามารถช าระหนี้ได้ตามเงื่อนไข ท าให้จ าเป็นต้องขอรับงบประมาณเพื่อการชดเชยเพิ่มขึ้น 

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย ได้ลงนามท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าร่วมโครงการ SME One ID 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่งประเทศไทย ควรให้ โอกาส

ผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารที่มีผลประกอบการดีและมีวินัยในการช าระหนี้ ได้รับโอกาสใน
การเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย ส่งข้อมูลจ านวนเงินรวมในการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งผู้ขอ
สินเชื่อ และจ านวนผู้ขอสินเชื่อเป็นรายโครงการ ย้อนหลัง ๓ ปีล่าสุด 
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- นางสาวรักชนก ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย ส่งข้อมูลการให้ความร่วมมือในโครงการ SME ONE ID 

 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  ๘,๒๗๕,๖๘๖,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เห็นด้วยกับการที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

เตรียมตั้งองค์การมหาชนใหม่เพื่อท าหน้าที่ค้ าประกันสินเชื่อหรือไม่ 
- ขอสอบถามว่า บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้ เข้าร่วมโครงการ  

SME ONE ID หรือไม่ โดยในกรณีถ้าไม่ได้ร่วมโครงการดังกล่าวมีเหตุผลประการใด หรือถ้ากรณีได้เข้า
ร่วมโครงการ ได้ให้ความร่วมมือในเรื่องใดบ้าง 

- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ตั้งงบประมาณส าหรับโครงการค้ าประกัน
สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้SMEsที่ขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันได้รับสินเชื่อ 
จากสถาบันการเงินเพ่ือน าไปด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาด าเนินการ ๒๑ ปี (ปี ๒๕๖๖- ปี๒๕๗๖)  
และ โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา๒๐๑๙ ได้รับสินเชื่อเพ่ือด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาเวลาด าเนินการ ๑๓ ปี (ปี ๒๕๖๗ - ปี ๒๕๗๖)  
ขอสอบถามผู้ประกอบการยังสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และสามารถปรับแผนการด าเนินการ  
ได้หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีจ านวนNPLร้อยละ ๙ ซึ่งปัจจุบันมีกลไก 

เตือนให้ลูกหนี้ค้ าประกันที่มีความเสียงจะเป็นหนี้เสียให้เร่งปรึกษาเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ โดยสามารถ
ด าเนินการประสบผลส าเร็จได้ร้อยละ ๑๐ 

- ถ้าในอนาคตรัฐบาลมีนโยบายในการตั้งองค์การมหาชนเพ่ือท าหน้าที่ค้ าประกันสินเชื่อ 
เป็นการเฉพาะ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พร้อมน้อมรับนโยบายรัฐบาล   

- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเข้าร่วมโครงการ SME One ID โดยรูปแบบของการท างาน 
จะเป็นลักษณะของการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  

ส่งข้อมูลจ านวนค้ าประกันตามนโยบายของสถาบันการเงินและรัฐบาล รวมทั้งผู้ขอสินเชื่อ และจ านวน  
ผู้ขอสินเชื่อเป็นรายโครงการ ย้อนหลัง ๓ ปีล่าสุด 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
ส่งข้อมูลการให้ความร่วมมือในโครงการ SME ONE ID 
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- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
ส่งข้อมูลแผนการด าเนนิการโครงการค้ าประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้ SMEs
ที่ขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพ่ือน าไปด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาด าเนินการ 
๒๑ ปี และ โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับสินเชื่อเพื่อด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาเวลาด าเนินการ ๑๓ ปี 

 
ธนาคารออมสิน     ๓,๘๑๒,๕๖๓,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของธนาคารออมสินในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบมาตรการเรือ่งดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้นมีอัตราที่สูงกว่า หรือต่ า

กว่าประเทศเพื่อนบ้าน หากพบว่าสูงกว่าสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้หรือไม่ 
- ขอทราบแนวทางการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือลดยอดหนี้ (NPL) ลงได้หรือไม่ 
- ขอทราบรายละเอียด วงเงิน ๓,๘๐๐ ล้านบาท เพ่ือชดเชยยอดหนี้ (NPL) และหลักเกณฑ์การ

พิจารณาลูกหนี้เป็นหนี้ (NPL) อย่างไร  
- ขอทราบโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่เป็นโครงการตามมติ

คณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล 
ต้องเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยของรัฐบาลด าเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย สามารถปล่อยสินเชื่ อ
จ านวน ๑๘ ล้านบาท ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับวงเงินที่อนุมัติมา ๗,๕๐๐ ล้านบาท อยากทราบว่า
ยอดเงินสามารถเพ่ิมขึ้นได้หรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่ด าเนินการไกล่เกลี่ยของรัฐบาล  
กับโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนเพ่ือแก้ไขหนี้นอกระบบ วงเงินไม่ เกิน ๕๐ ,๐๐๐ บาท  
มีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดต้นทุนทางการเงินคิดเป็นร้อยละเท่าใดในการปล่อยสินเชื่อ อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ SME วันไอดีหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีโครงการซอฟต์โลน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นโครงการที่ต้องส่งดอกเบี้ย SME 

รอบสินเชื่อแบงก์พาณิชย์จ านวนมากไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับ SME จึงต้องด าเนินกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อ
ซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ าร้อยละ .๐๑ ให้กับแบงก์พาณิชย์ ไปปล่อยต่อที่ ๓.๕ ได้ก าไร ๓.๔๙ และมีต้นทุน
เงินประมาณอยู่ที่ร้อยละ ๗ ถึง ๘ ซึ่งในปี ๒๕๖๘ แบงก์พาณิชย์ ต่าง ๆ ไม่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ
ซอฟต์โลน 

- กรณีการขอรับงบประมาณ จ านวน ๓ ,๘๐๐ ล้านบาท เป็นส่วนที่รัฐบาลสั่งการให้เรา
ด าเนินการและชดเชยเงินต้นดอกเบี้ย วงเงินงบประมาณดังกล่าวไม่กระทบสภาพคล่องของธนาคาร 
สามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชน 
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- กรณีโครงการแก้หนี้นอกระบบเป็นโครงการที่รัฐบาลสั่งการให้ปล่อยสินเชื่อ จ านวน ๑,๐๐๐ 
ราย วงเงิน ๒๐ ล้านบาท ภาพรวมจ านวนผู้มาลงทะเบียนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ราย เข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย ผ่านกระบวนคัดเลือกประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย ต้องการกู้เงินจริง
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ราย และมายื่นขอสินเชื่อจริง จ านวน ๑,๘๐๐ ราย ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การกู้จ านวน 
๗๕๐ ราย ส่วนที่เหลือด าเนินการปล่อยสินเชื่อให้ทุกรายจ านวน ๑,๐๐๐ กว่าราย จึงได้จัดท าโครงการ 
ที่สองธนาคารเพ่ือประชาชนแก้หนี้นอกระบบคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมาจากการส ารวจข้อมูลพบว่า 
เป็นจ านวนเงินที่ประชาชนเป็นหนี้เฉลี่ยไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการปล่อยสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ราย 
วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท  

- กรณีอัตราดอกเบี้ยในตลาดอะไรต่าง ๆ แตกต่างกันเชื่อมโยงมาตั้งแต่ต้น เรื่องของตัวดอกเบี้ย
นโยบายของแบงค์ชาติ และดอกเบี้ยในประเทศต่าง ๆ และมีความเชื่อมโยงดอกเบี้ยของตลาดพันธบัตร
และตลาดอื่น และกรณีดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ ด าเนินการเปรียบเทียบกับต่างประเทศหลายประเทศ 

- กรณีการเข้าร่วมโครงการเอสเอ็มอีวันไอดี สนับสนุนในการปล่อยสินเชื่อ  
- กรณีต้นทุนการด าเนินงานของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ ๒ – ๓ ในการออกรางวัลในแต่ละงวด  

ถือว่าอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารเอกชน ที่มีต้นทุนร้อยละ ๓.๗ ถึง ๓.๘  
- กรณีการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่าง ๆ โดยมีกระบวนการในการ

ติดตาม เพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องและด าเนินคดีกับผู้กู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงได้ขอรับงบประมาณเพื่อชดเชยงบประมาณที่ได้ด าเนินตามโครงการของรัฐบาล  

- กรณีการผ่อนปรนมาตรการหรือหลักเกณฑ์การด าเนินคดีกับลูกหนี้ NPL ที่มีร้อยละ ๓๐  
ส่วนลูกหนี้ชั้นดีที่มีประวัติการช าระดีและปิดบัญชีมีแนวโน้มที่กลับมาเป็นลูกค้าของธนาคารอีกครั้ง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ธนาคารออมสิน ควรเข้าไปตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองว่าคณะกรรมการบริหาร

กองทุนในแต่ละพื้นทีท่ี่เป็นลูกหนี้ของธนาคาร ได้ด าเนินกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
หรือไม่ เนื่องจากหลายกรณีที่ประชาชนในพ้ืนที่กู้เงินจากกองทุนเพ่ือไปบริโภคสินค้าและบริการที่ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

- ธนาคารออมสิน ควรแยกเงินที่รับฝากออกมาว่ามีเงินจาการขายสลากเป็นยอดคงค้างแต่ละ
งวดบัญชี และมีก าไรจากการจ าหน่ายสลากแต่ละปีเป็นจ านวนเงินเท่าใด 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอให้ธนาคารออมสิน ส่งรายงานประจ าปี ตั้งแต่ปี 

๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอทราบละเอียดเกี่ยวกับมาตรการโครงการสินเชื่อ  

ที่เป็นนโยบายรัฐ และที่ไม่ใช่นโยบายรัฐ ขอข้อมูล ๓ ปีล่าสุด มีการจัดหมวดหมู่โครงการอย่างไร  
และจ านวนเงินการปล่อยสินเชื่อแต่ละโครงการวงเงินเท่าใด จ านวนรายเท่ าใด และทิศทางการปล่อย
สินเชื่อของธนาคารรัฐเป็นอย่างไร 
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ๓๑,๗๔๘,๙๗๘,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ปัจจุบันธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีแนวโน้มการท าก าไรลดต่ าลง

ต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเงินที่รอการชดเชยจากรฐับาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ณ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ 
ประมาณ ๖ แสนล้านบาท จึงขอสอบถามว่าธนาคารมียอดคงค้างของเงินที่รอการชดเชยดังกล่าวตั้งแต่
ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นจ านวนเท่าใด 

- ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจะขอเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
จ านวน ๑๗๒,๓๐๐ ล้านบาท เพ่ือด าเนินการตามนโยบายรัฐ (ดิจิทัลวอลเล็ต) จึงขอสอบถามว่าจะท าให้
มีเงินที่รอการชดเชยจากรัฐบาลเป็นจ านวนเท่าใด และธนาคารต้องกันเงินจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม  
ไว้ส าหรับนโยบายดังกล่าวเป็นจ านวนเท่าใด 

- ขอทราบมาตรการเรื่องดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านมีอัตราที่สูงกว่า  
หรือต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน หากพบว่าสูงกว่าสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้หรือไม่ 

- ขอทราบแนวทางการคิดอัตราดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ 
พิจารณาอัตราที่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการประกันรายได้ เกษตรกร โครงการรับจ าน าผลผลิต 
ทางการเกษตรโครงการประกันภัยข้าวนาปี โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โครงการที่รักษา
เสถียรภาพราคายาง อย่างไร และรายละเอียดแผนที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 

- กรณีรายงานงบการเงินของธนาคาร ธ.ก.ส. รายการที่เป็นการให้สินเชื่อตามนโยบายรัฐ 
แบบที่ไม่มีค่าชดเชย พบว่ายอดเงินเพ่ิมขึ้นจากประมาณ ๘๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท เป็นจ านวน 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เป็นปัญหาในอนาคตหรือไม่ 

- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรติดเครดิตบูโร สามารถเข้าถึงนิติกรรมสินเชื่อรถ  
หรือบ้าน หากไม่น าเครดิตบูโร มาพิจารณาสามารเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนและเกษตรกร  
มีแนวทางหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ปุ๋ยมีคุณภาพหรือไม่   
- ขอทราบรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเอสเอ็มอีวันไอดีหรือไม่  
- ขอทราบรายละเอียดสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารพร้อมที่จะให้เบิกจ่ายโครงการดิจิตอล

วอลเล็ต จ านวน ๑๒๓,๐๐๐ ล้านบาท สามารถด าเนินโครงการประมาณไตรมาสสุดท้ายในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จะต้องเตรียมงบประมาณ จ านวน ๑๗๒,๓๐๐ ล้านบาท ด าเนินการ
ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงการปล่อยสินเชื่อในช่วงเวลาดังกล่าวพร้อมกัน 

- ขอทราบรายละเอียดการบริหารงบประมาณของโครงการดิจิตอลวอลเล็ต ตามมาตรา ๒๘ 
ของระเบียบวินัยการเงินการคลัง อย่างไร 

 
 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะช
ุมน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง
ไม่
ได้
รับ

รอ
ง  

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช
้ ห
าก

เกิ
ดค

วา
มเ
สีย

หา
ยใ
ด 
ๆ 
ผู้น

ั้นต้
อง
รับ

ผิด
ชอ

บเ
อง



๑๐ 
 

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการเพ่ิมทุนของธนาคาร ปัจจุบันที่อยู่ประมาณ ๖๐,๐๐๐  
ล้านบาท พบว่ามีอาจส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่ออกไปซึ่งไม่ใช่สินเชื่อ จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ – 
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ยอดหนี้ค้างอยู่ปัจจุบันและในอนาคตคาดว่าอยู่ที่  จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ไม่ใช่สินเชื่อก็จริงนะแต่เป็นเรื่องสภาพคล่องของธนาคารในการบริหารงบประมาณและความสามารถ 
ในการปล่อยสินเชื่อลดลง 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันจ านวนกองทุนทั่วประเทศประมาณ ๑๕,๐๐๐ กองทุนจ านวนเงิน

ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ดอกเบี้ยประมาณร้อยละ ๕ วัตถุประสงค์การปล่อยสินเชื่อกองทุน
หมู่บ้านให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบหรืออัตรา
ดอกเบี้ยสูง  

- กรณีเงินฝากธนาคารออมสินที่เป็นสลากออมสินเป็นเงินฝากประเภทส าคัญตลอดระยะเวลา
ด าเนินการที่ผ่านมาประมาณ ๑.๒ ล้านล้านบาท ประมาณร้อยละ ๔๐ ของจ านวนเงินของธนาคาร 
จ านวนเงินฝากทั้งหมดประมาณ ๒.๖ - ๒.๗ ล้าน ตามรายจ่ายตามงบการเงินอยู่ในหมายเหตุ เป็นจ่าย
ดอกเบี้ย และเงินรางวัล สามารถสร้างก าไรจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งธนาคาร 
การด าเนินงานต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์สร้างรายได้พอประมาณ 

- กรณีโครงการโคแสนล้านด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและวิเคราะห์ความสามารถของผู้กู้
ประกอบการพิจารณา และไม่ได้ผ่านทางกองทุนหมู่บ้าน 

- กรณีการจัดรายงานงบการเงินให้เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับธนาคารอื่น 
- กรณี การรับฝากเงินของสลากออมทรัพย์  ยอดเงิน  จ านวน ๓๘๔ ,๑๖๓ ล้านบาท 

คณะกรรมการก าหนดกรอบการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินฝากทั้งหมดรายละเอียดของเงิน
ฝากปรากฏตามรายงานกิจการประจ าปี 

- กรณีแนวโน้มผลกระทบที่ได้รับจากลูกค้ากลุ่มเปาะบาง จากการด าเนินโครงการของรัฐบาล
เป็นเครื่องมือกลไกของรัฐในการเข้าไปช่วยเหลือ ผลกระทบอยู่กับธนาคาร บูรณาการร่วมกับไอแบงก์ 
มีความมั่นคงและแข็งแรงในการเป็นเครื่องมือ และรอรับการจัดสรรงบประมาณชดเชยตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ 
ถึงปี ๒๕๖๗ 

- กรณีผลกระทบต่อลูกหนี้รอการชดเชยจากการในเรื่องของโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ๒๙,๓๐๐ 
กว่าล้านบาท และโครงการดิจิทัลวอลเล็ตขอท าเป็นซีนาริโอน าส่งข้อมูลถึงวันที่ ๓๑ ธันวา ๒๕๖๘  

- กรณีอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเทศก็มีรูปแบบการคิดดอกเบี้ยแตกต่างกันไปนะในส่วน  
ของธนาคารมีการลดดอกเบีย้ MRR ลง ๐.๒๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา ๖ เดือนให้กับกลุ่มลูกหนี้เปราะบาง 
ของธนาคาร 

- กรณีการบริหารจัดการหนี้ NPL ที่เป็นเกษตรกรมีข้อจ ากัดต้องด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ 
รายได้ของเกษตรกรไม่ได้เป็นรายเดือน และมีปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกบผลกระทบจากทั้งภัยธรรมชาติ
และราคาพืชผลที่มีการเปลี่ยนแปลง และการน าระบบ เอไอ มาช่วยในการบริหารจัดการหนี้พิจารณา
แล้วพบว่ามีความไม่เหมาะสม 

- กรณีการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินของธนาคาร ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
๑๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท ยังไม่ได้เสนอเข้าคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รับการจัดสรร 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะช
ุมน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง
ไม่
ได้
รับ

รอ
ง  

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช
้ ห
าก

เกิ
ดค

วา
มเ
สีย

หา
ยใ
ด 
ๆ 
ผู้น

ั้นต้
อง
รับ

ผิด
ชอ

บเ
อง
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- กรณีโคแสนล้านอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดดา้นต่าง ๆ ในส่วนเรื่องการด าเนินการ
ตนเองหรือเป็นผู้สนับสนุนโครงการของรัฐ ขอน าส่งข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี รวมถึงค่าเงินสมทบ 
ในปี ๒๕๖๘ ขอน าส่งข้อมูล  

- กรณีเรื่องของต้นทุนการด าเนินงานตามโครงการที่รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือมาชดเชย 
และการได้รับการจัดสรรงบประมารลดลงไม่กระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร และต้นทุนการ
ด าเนินงาน บางโครงการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงกับอีกหลายโครงการก็ไม่ได้สะท้อนต้นทุนจริง 

- กรณีข้อมูลเครดิตบูโรที่มีการขึ้นบัญชีเป็นมาตรฐานในการที่ ใช้ในการวิเคราะห์เงินกู้
ความสามารถการช าระหนี้ของลูกหนี้ พบว่าบางโครงการใช้ประกอบการพิจารณา แต่ว่าไม่ได้ชี้ขาด  
ไม่ปล่อยสินเชื่อ  

- กรณีโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ๑ ครัวเรือน ได้รับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ธนาคารมีหน้าที่ในการที่
เป็นแคชเชียร์สมทบงบประมาณอีกร้อยละ ๕๐ ในการไปซื้อปุ๋ยและสามารถซื้อปุ๋ยผ่านทางสหกรณ์
การเกษตร และเรื่องของคุณภาพของปุ๋ยอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- กรณีสภาพคล่องของธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ธ.ก.ส. มีสินทรัพย์สภาพคล่อง
อยู่ที่  จ านวน ๓๓๖ ,๐๐๐ ล้านบาท เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากรายใหญ่ส าหรับตามเกณฑ์ 
ด ารงสินทรัพย์ถึงการรับจ่ายเงินสดที่จะใช้หมุนเวียนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลือสุทธิจริงประมาณ 
๒๓๐,๐๐๐ ล้านบาท บริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อที่จะรองรับนโยบายรัฐบาล 

- กรณีการเพ่ิมทุนอยู่ระหว่างการประสานกับกระทรวงการคลังในการที่จะขอเพ่ิมทุนจากตัว
กองทุนเพื่อเสริมความแข็งแรงของธนาคารรองรับไว้ในอนาคต 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ควรเปลี่ยนปฏิทินงบการเงินให้เป็นระบบ

สากล จากเดิมที่เริ่มต้นวันที่ ๑ เมษายน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ในปีถัดไป เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
งบการเงินเชิงเปรียบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ควรแยกเงินที่รับฝากออกมาว่ามีเงินจาการ
ขายสลากเป็นยอดคงค้างแตล่ะงวดบัญชี และมีก าไรจากการจ าหนา่ยสลากแต่ละปีเป็นจ านวนเงินเท่าใด 

- กรณีกระทรวงการคลังควรเพ่ิมทุนให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรระดมเงิน
ฝาก ท่านจะได้ไปขายสลาก ธ.ก.ส. เพิ่ม เพื่อน างบประมาณมาปล่อยสินเชื่อเพ่ิมเติมจากส่วนที่ต้องจัด
งบประมาณให้กับรัฐบาลวงเงินเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ส่งเอกสารข้อมูลจ านวนเงินที่รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ 
จนถึงปัจจุบัน โดยแยกเป็นรายธรุกรรม ประกอบด้วย ๑. ยอดเงินคงค้างตั้งแตป่ี ๒๕๕๔ จนถึงปี ๒๕๖๗ 
๒.ยอดเงินลดลงระหว่างปีตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปี ๒๕๖๗  และ ๓.ยอดเงินเพ่ิมขึ้นระหว่างปีตั้งแต่ปี 
๒๕๕๔ จนถึงปี ๒๕๖๗ 

-  นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส่งรายงานประจ าปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 
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- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  เช่น จ านวนเงินต้น ดอกเบี้ ย และเงินทุน  
ในการด าเนินธุรกิจ  

- นางสาวรัชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการโคแสนล้านตัว ผลการด าเนินงานที่ธนาคาร ธ.ก.ส. อนุมัติจ านวนเท่าใด 

เกษตรกรจ านวนเข้าร่วม และความคืบหน้า 
๒. รายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพที่ ธ.ก.ส. ด าเนินให้กับเกษตรกร และสนับสนุนให้หน่วย

การอื่นด าเนินการจ านวนกี่โครงการขอข้อมูล ๑๐ ปี ย้อนหลัง มีผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง 
๓. รายละเอียดงบประมาณในปี ๒๕๖๘ ขอรับเงินสมทบให้กับภาคเกษตรกรจ านวนเท่าใด 
๔. รายละเอียดภายในปี ๒๕๗๒ จ านวนกี่โครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณที่ประสบความส าเร็จ 
๕. รายละเอียดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ที่สามารถด าเนินการเปิดเผยได้ในโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง 
๖. ข้อมูลอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ในโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง อย่างไร เอกสารที่ได้มอบหมายให้ด าเนินการ 
- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการเงินดจิิทัลวอลเล็ต ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ หนึ่งแสนกว่าล้านบาท 

ขอทราบความคืบหน้าการด าเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
๒. รายละเอียดการตีความทางกฎหมาย การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในโครงการเงิน

ดิจิทัลวอลเล็ต เป็นภารกิจของธนาคาร หรือไม่ 
๓. การด าเนินโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต ส่งผลกระทบต่อธนาคารที่ต้องแบกรับภาระ

งบประมาณ และปัญหาต่องบกระแสเงินสด (Cash Flow) รวมถึงอาการบริหารจัดการเงิน 
ในเชิงดอกเบี้ย หรือไม่ 

๔. ส่งผลต่อการนับหนี้สาธารณะของประเทศหรือไม่ 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ  ขอทราบละเอียดเกี่ยวกับมาตรการโครงการสินเชื่อ 

ที่เป็นนโยบายรัฐ และที่ไม่ใช่นโยบายรัฐ ขอข้อมูล ๓ ปีล่าสุด มีการจัดหมวดหมู่โครงการอย่างไร  
และจ านวนเงินการปล่อยสินเชื่อแต่ละโครงการวงเงินเท่าใด จ านวนรายเท่าใด และทิศทางการปล่อย
สินเชื่อของธนาคารรัฐเป็นอย่างไร 

- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอทราบละเอียดเกี่ยวกับหนังสือของธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่แจ้งไปถึงกระทรวงการคลัง และการท ารูปแบบสินาริโอ 

 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    ๕๙๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบมาตรการเรือ่งดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้นมีอัตราที่สูงกว่า หรือต่ า

กว่าประเทศเพื่อนบ้าน หากพบว่าสูงกว่าสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้หรือไม่ 
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๑๓ 
 

- ขอทราบรายละเอียดการจัดท าแอพพลิเคชั่น GHB ALL Gen เพ่ือตรวจสอบเงินงวดก่อนหลัง
การประนีประนอมหนี้ ตรวจสอบสถานะบัญชีเงินกู้ประนอม ขายฝาก เวลาลูกหนี้อยากขายบ้าน
สามารถเข้าไปในแอปนี้ได้ แต่ประสบปัญหาการเข้าใช้เออเร่อไม่สามารถใช้งานต่อไปได้  

- ขอทราบแนวทางการเชิญชวนลูกค้ากลุ่มที่ไม่เป็น NPL คือลูกค้าชั้นดี ครั้งที่สอง ครั้งที่ ๓ 
กลับเข้ามาใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเอสเอ็มอีวันไอดีหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจ าหน่ายสลากเริ่มด าเนินการในปี ๒๕๖๒ รายได้อยู่ที่  ๑๒๘ ,๘๙๙ ล้านบาท  

และรายได้ในปีต่อมาเริ่มลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงท าให้รายได้ลดลง 
- กรณีการน าระบบเอไอมาใช้ในการดูแลหนี้เสีย (NPL) วิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าบริหาร

จัดการหนี้เชิงรุก 
- กรณีการจัดท าแอปพลิเคชั่น GHB All Gen ใช้ส าหรับในส่วนของการประนอมหนี้และใช้ใน

การขายทรัพย์สิน และรับไปด าเนินการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้มีความเร็วและมีประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 
- กรณีสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อแบบโซเชียลโซลูชั่นคิดเป็นร้อยละ ๑๕ การหาก าไรในสัดส่วน

เชิงธุรกิจปล่อยสินเชื่อในสัดส่วนร้อยละ ๓๕ และด าเนินการปล่อยสินเชื่อตามมาตรฐานและมุ้งเน้น 
การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และพบว่าจ านวนที่อยู่อาศัยที่มีราคาเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไปค้าง
จ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๐ มีความประสงค์กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรแยกเงินที่รับฝากออกมาว่ามี เงินจาการขายสลากเป็นยอดคง

ค้างแต่ละงวดบัญชี และมีก าไรจากการจ าหน่ายสลากแต่ละปีเป็นจ านวนเงินเท่าใด 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพ่ือการเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร ส่งรายงานประจ าปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ  ขอทราบละเอียดเกี่ยวกับมาตรการโครงการสินเชื่อ  

ที่เป็นนโยบายรัฐ และที่ไม่ใช่นโยบายรัฐ ขอข้อมูล ๓ ปีล่าสุด มีการจัดหมวดหมู่โครงการอย่างไร  
และจ านวนเงินการปล่อยสินเชื่อแต่ละโครงการวงเงินเท่าใด จ านวนรายเท่าใด และทิศทางการปล่อย
สินเชื่อของธนาคารรัฐเป็นอย่างไร 
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๑๔ 
 

มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ๔๑๒,๖๕๒,๖๐๐ บาท  
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ส าหรับกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง

ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดเล็กให้มากขึ้น 
- ขอทราบว่าในโครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ ผ่านแอปพลิเคชัน 

Calories Credit Challenge (CCC) ในระยะที่ ๓ ด าเนินการในเรื่องใด 
- สอบถามว่าค่าใช้จ่ายของซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยว ศิลปาชีพสร้างสรรค์เพ่ือ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลส าเร็จของโครงการคุ้มค่ากับภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไร 
- โครงการส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาขอทราบว่าตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  

เพราะเหตุใดจึงเน้นวัฒนธรรมล้านนาเป็นหลักในการด าเนินการ 
- ขอแสดงความคิดเห็นว่าสนามกีฬาที่ถ่ายโอนให้กับเทศบาลดูแลจะสามารถด าเนินการส่งคืน

ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หรือไม่ อย่างไร 
- กรณีงบประมาณส่วนใหญ่ของโครงการที่เป็นงบประชาสัมพันธ์ขอทราบว่ามีแผนการ

เตรียมการสื่อสารการท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาลไว้อย่างไร 
- ขอทราบว่ากองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีแนวทางกฎเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และกรณีที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
เป็นจ านวนหกพันล้านบาทเพ่ือน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด 

- หน่วยงานยังมีโครงการจะคิดค่าเหยียบแผ่นดินอยู่หรือไม่ 
- ควรจัดสรรงบประมาณในระดับต าบล โดยบูรณาการกับโรงเรียนในการอบรมครูผู้สอน  

พลศึกษา  
- การจัดการแข่งขันกีฬาเขตการศึกษา หน่วยงานมีการประเมินผลการจัดงานหรือไม่  

ว่ามุ่งสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือความเป็นเลิศในด้านกีฬาได้ในระดับใด 
- เสนอให้มีการจัดการแข่งขันกีฬารุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ – ๑๓ ปี 
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๖  

พบว่างบรายจ่ายลงทุน ไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางเท่าที่ควร 
- เสนอให้มีการสร้างสนามกีฬาประจ าจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง 

และมีส่วนร่วมในการแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาเพื่อการนันทนาการ 
- ขอทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ค่าใช้จ่ายโครงการ

พัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลทาง Common Data งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท  
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๑๕ 
 

- การเริ่มกระบวนการจัดท าค าของบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
มีบทบาทในการกลั่นกรองค าของบประมาณในเบื้องต้นหรือไม่ และมีการตัดโครงการที่มีความซ้ าซ้อน
ระหว่างหน่วยงานออกบ้างหรือไม่ 

- แผนบูรณาการที่มีชื่อใกล้เคียงกัน หน่วยงานมีการพิจารณาเนื้อหาโครงการหรือไม่ ว่ามีความ
สอดคล้องกับชื่อหรือไม่ 

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ๑๑๕ ล้านบาท ขอทราบ
รายละเอียดย่อยโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
ทางเศรษฐกิจ จ านวน ๑๖ ล้านบาท และโครงการส่งเสริม Soft Power ด้านการท่องเที่ยวให้เกิด 
การขับเคลื่อนในพ้ืนที่ จ านวน ๑๕ ล้านบาท 

- โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ พบว่างบประมาณเกินร้อยละ ๕๐ 
มีการระบุว่าเป็นงบประมาณส าหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สอบถามว่างบประมาณในการจัดซื้อ
ดังกล่าว สอดคล้องกับการด าเนินโครงการอย่างไร 

- โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ท่องเที่ยว พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิติรายได้จาก
การท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดท าบัญชีประชาชาติ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
สอบถามว่าการใช้งบประมาณดังกล่าว ส่งผลกับการพัฒนาระบบนิเวศน์ท่องเที่ยวอย่างไร 

- โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว เป็นการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
ในรูปแบบใด 

- แอปพลิเคชัน Police 4.0 กับ แอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police มีการท างานซ้ าซ้อน
กันหรือไม่ และหากมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย สามารถรวมเป็นแอปพลิเคชันเดียวกันได้หรือไม่ 

- การผลักดันการท่องเที่ยวผ่านทางภาพยนตร์ โดยมีการ road show ไปต่างประเทศ ท าให้มี
ผู้สนใจลงทุนจ านวนมาก สอบถามว่ารูปแบบการน าเสนอเพื่อให้ต่างชาติมาลงทุนเป็นรูปแบบใด 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนที่จะด าเนินการที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง ๓ ล าดับแรก 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีค่าใช้จ่ายการจัดประชุม MOU ประเทศไทยได้มีการท า MOU กับประเทศต่าง ๆ 

ประมาณ ๕๐ ประเทศ ในปี ๒๕๖๘ มีการคัดประเทศ จ านวน ๗ ประเทศ เพื่อมาติดตามการด าเนนิงาน 
และภายใต้  MOU สาระส าคัญ  คือ  การส่งเสริมตลาดร่วมกัน  การแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้  
การแลกเปลี่ยนบุคลากร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้การท า MOU ร่วมกันจะเป็นการส่งการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ  

- กรณีโครงการขับเคลื่อนเชิงสร้างสรรค์ หน่วยงานมุ่งเน้นและสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดส่งเสริม
กิจกรรมน าทุนทางวัฒนธรรม มิติเชิงสร้างสรรค์ ส่วนโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยว
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมเมืองหน้าเที่ยว จ านวน ๕๕ จังหวัด 
ส่วนรายละเอียดขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

- โครงการอ านวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินการของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ านวน ๗๘ แห่ง ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและสนามบิน โดยการใช้งบประมาณในโครงการดังกล่าวเป็นการจัดจ้างเจ้าหน้าที่  
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ที่ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและค่าด าเนินการของศูนย์ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 
จ านวน ๒๔๐ คน และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา  

- กรณีการของบประมาณจากงบกลาง จ านวน ๕๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๗ เป็นการช่วยเหลือ
เยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติที่บาดเจ็บจ่ายค่ารักษาตามจริงแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทุพพลภาพจ่าย 
๓๐๐,๐๐๐ บาท และเสียชีวิตจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือทดแทนกองทุนช่วยเหลือเยียวยาที่ถูกยุบไป 
และจะด าเนินของบกลางต่อเนื่องในปีถัดไป 

- กรณีกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวปี  ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรร จ านวน ๖ ล้านบาท  
และมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนและหลักเกณฑ์การพิจารณา อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ยังคงต้อง
ด าเนินการต่อไปเพราะเป็นกฎหมายที่ก าหนดไว้พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ก าหนด
ว่าคณะกรรมการต้องมีการจัดเก็บค่าท่องเที่ยว 

- โครงการ CCC ที่หน่วยงานของงบประมาณ จ านวน ๑๕ ล้านบาท เป็นการพัฒนา
แพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับแอปอื่น ๆ ของภาคเอกชน โดยมีการกิจกรรมและชนิดของกีฬา ปัจจุบันมี  
๒๘ กิจกรรม/กีฬา งบประมาณอีกส่วนหนึ่งจะถูกโอนไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย
ของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ  

- กรณีงบลงทุนในจังหวัดพะเยา การจัดท าแผนท่องในจังหวัดพัทลุง จังหวัดชุมพร จังหวัด
สุรินทร์ และโครงการอื่น ๆ ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- กรณีตามข้อเสนอแนะให้หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ระดับอ าเภอและต าบล 
หรือการท่องเที่ยวเรือส าราญ ปัจจุบันหน่วยงานมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ท าให้มีกลุ่มตัวอย่าง
ค่อนข้างน้อยและลดลงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจึงด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับจังหวัดและ  
ข้อมูลทั่ว ๆ ไป  

- กรณีโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ตามหลักการต้องเป็น
การพัฒนาบนพ้ืนฐานของทุนวัฒนธรรม ท าให้พ้ืนที่ล้านนาและพ้ืนที่พัทลุงมีทรัพยากรทางท่องเที่ยว
ด้านทุนวัฒนธรรม ท าให้มีการเสนอโครงการมาจากพื้นที่เหล่านี้ 

- กรณีการเบิกจ่ายในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกลวง หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมใน
เรื่องประมาณ ๓ กิจกรรม และมีความจ าเป็นตอ้งขอรับจัดสรรงบประมาณทุกปี รายละเอียดขออนุญาต
จัดส่งเป็นเอกสาร 

- กรณีการเสนอโครงการ เรื่อง ซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการเสนอมาหลายโครงการในแต่ละพ้ืนที่/
จังหวัด ต้องเป็นเสนอโครงการภายใต้อัตลักษณ์และทุนวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดและไม่มีความซ้ าซ้อน 

- กรณีค่าเหยียบแผ่นดินหรือค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว ยังคงต้องมีอยู่เพราะถูกก าหนดใน
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ งบประมาณในส่วนนี้จะน ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 

- หน่วยงานมีการจัดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสร้างความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัคร หรือพ่ีเลี้ยงชุมชน 

- กรณีการจัดแข่งขันกีฬาให้กับเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุประมาณ ๑๒ – ๑๓ ปี ขอให้กรมพล
ศึกษาชี้แจงผลสัมฤทธิ์ในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนอายุ ๑๘ ปี  
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๑๗ 
 

- ปัจจุบันหน่วยงานมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
และโครงการมีการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

- กรณีการเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗ ในช่วงแรกหน่วยงานได้รับบริหารหรืองบพลางก่อน ส่วนงบ
ลงทุนเพ่ิมได้รับในช่วงเดือนมิถุนายนและพฤษภาคม ส่วนใหญ่งบลงทุนอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ท าให้การเบิกจ่ายของงบลงทุนค่อยข้างน้อย 

- กรณีงบในส่วนของแผนบูรณาการ หน่วยงานต้องด าเนินการจัดท ากรอบในแต่ละปีว่ามุ่งเน้น
ในเรื่องอะไร และต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญ ของรัฐบาล เพ่ือใน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้เสนอโครงการมา โดยมีอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณที่เสนอมา  
ว่าสอดคล้องกับกรอบที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะน าเสนอส านักงบประมาณต่อไป 

- กรณีแผนการด าเนินงานหน่วยงานต้องด าเนินการตามนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
การท าให้เกิดลงทุนทางด้านแรงงาน ด้านกฎหมาย และด้านการต่างประเทศ ดังนั้น หน่วยงานมีหน้าที่
ดูแลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการที่ส าคัญ เพ่ือผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโต  
และแข่งขันได้  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการแต่งชุดไทยของนักท่องเที่ยวตามสถานที่วัดต่างๆ ควรมีวางแนวทางควบคุมการ 

แต่งกายในร้านที่บริการให้เช่าชุดเพ่ือให้มีการแต่งกายถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย และควรมีการส่งเสริม
ตุ๊กตาไทยหนุมานเพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้โด่งดังไปทั่วโลก 

- พันธกิจและภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานควรบูรณาการการท างาน 
ด้านการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วน และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในยามค่ าคืน 

- เพ่ือพิจาณารายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการจัดเก็บฐานข้อมูล ปัจจุบัน
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่าเป็นข้อมูลที่กระจัดกระจาย หน่วยงานควรมีแนวทางการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในระบบ
เดียวกัน  

- กรณีที่กฎหมายก าหนดให้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสามารถจัดเก็บค่าเหยียบ
แผ่นดิน จากนักท่องเที่ยว หน่วยงานมีควรหาแนวทางด าเนินการจัดเก็บเพ่ือลดปัญหาการขอรับ  
การจัดสรรงบประมาณในส่วนของการดูแลปลอดภัยหรืออันตรายต่อนักท่องเที่ยว 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการการจัดท า

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดชุมพร โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และค่าใช้จ่าย
โครงการศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ เหตุใดมีการเลือกด าเนินโครงการในพ้ืนที่สี่แห่ง
เท่านั้น 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
- ขอรายละเอียดสถิติจ านวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว ในระดับจังหวัดมีการเก็บ

ข้อมูลที่ใด และแนวทางจากจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างไร 
- ขอสถิติพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยแยกรายละเอียดประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละด้าน และ

วิธีการจัดเก็บสถิติข้อมูล 
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๑๘ 
 

- ขอมาตรการในการเปลี่ยนเมืองรองให้ เป็นเมืองน่าเที่ยว และรูปแบบของมาตรการ 
ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่โดยเปรียบเทียบมาตรการเดิมและมาตรการใหม่ 

- นายวัชระพล  ขาวข า โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดโครงการส่งเสริม  
การออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge (CCC)  
ขอทราบว่าแพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพเพียงใด 

- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการอ านวยการ
แก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในปีพ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียดการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายการใด และในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เหตุใดค่าใช้จ่ายมีงบประมาณไม่เท่าเดิม 

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดแนวทางการใช้งบประมาณ 
ในโครงการที่มีการอ้างอิงกับโครงการซอฟต์พาวเวอร์ เพ่ือไม่ เกิดความซ้ าซ้อนกับโครงการ  
ซอฟต์พาวเวอร์ 

- นายซูการ์โน  มะทา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๗ 
๒. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส หน่วยงานสามารถ

ด าเนินการเอาผิดกับผู้รับเหมาได้หรือไม่ อย่างไร และโครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการต่อไปได้
หรือไม่ 

- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารรายละเอียดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ค่าใช้จ่ายโครงการ

พัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลทาง common data งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท 
๒. ขอเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสู่มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา ๘ เส้นทาง 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก  กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ งบประมาณจ านวน ๑๖ ล้านบาท 
๒. รายละเอียดโครงการส่งเสริม Soft Power ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ 

งบประมาณจ านวน ๑๕ ล้านบาท 
๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ life artist ศิลปาชีพสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว จ านวน 

๓๒ ล้านบาท  
๔. รายละเอียดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
- นายพชร  จันทรรวงทอง เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอเอกสารข้อมูลรายละเอียด

แอปพลิเคชัน Tourisms Wallet ที่ให้บริการข้อมูลและอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอรายละเอียดสถานการเป็นสมาชิกองค์การ

ท่องเที่ยวโลก เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบฉบับใด และหน่วยงานได้รับประโยชน์อย่างไร  
กับการเป็นสมาชิก โดยให้มีหน่วยงานหลักในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด เพ่ือลดปัญหาการขอรับ
งบประมาณที่ซ้ าซ้อน 
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๑๙ 
 

กรมการท่องเที่ยว     ๘๐๐,๖๔๑,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมการท่องเที่ยวในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในรายการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ขอทราบว่า

มีแนวทางด าเนินการอย่างไร 
- ขอทราบข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวเรือส าราญต่อปี และข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลงจาก

เรือมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
- ปัจจุบันประเทศไทยมีท่าเทียบเรือส าราญจ านวนกี่จุด และมูลค่าการท่องเที่ยวจากเรือส าราญ

มีจ านวนเท่าใด  
- โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลท่องเที่ยว (กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว) มีการระบุ

วัตถุประสงค์ว่า ป้องกันการขายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม ทั้งในด้านราคาและคุณภาพสินค้าและ
บริการ น าไปสู่ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยการจัดหา
ผู้พัฒนาระบบเพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้ามาร่วม
โครงการ ขอทราบรายละเอียดโครงการ และต้องการทราบว่ามีความซ้ าซ้อนกับส านักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือไม่ 

- งบประมาณรายได้ของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จากการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ 
ในประเทศไทย ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า การถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยจะมี  
การพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวอย่างไร 

- หน่วยงานมีแนวทางในการดูแลและส่งเสริมมัคคุเทศก์ไทยอย่างไร  
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์บริเวณพ้ืนที่เขาเขื่อนลั่น ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขอสอบถามว่า จุดที่จะ
ด าเนินการสร้างสกายวอร์ค (skywalk) อยู่ในเขตพ้ืนที่ของกรมราชทัณฑ์ จะสามารถเปิดโอกาสให้
ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร 

- ขอทราบว่าโครงการ Thailand Green Plan ๒๐๓๐ และโครงการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพเมืองท่องเที่ยวยามค่ าคืนเชิงสร้างสรรค์ ในปี ๒๕๖๗ ที่เป็นงบผูกพัน และเหตุใดในปี ๒๕๖๘ 
ถึงไม่มีโครงการดังกล่าว 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่ได้รับการ

จัดสรรประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน โดยในกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 
๑,๕๐๐ ราย แต่มีธุรกิจจริง ๆ ที่จดทะเบียนมากกว่า ๑๓,๐๐๐ ราย และมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียน 
จ านวน ๕๓,๐๐๐ ราย จึงท าให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียง แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
หน่วยงานจะบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

- กรณีค่าใช้จ่ายไทยในมาเลเซียบนแนวคิดสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง ไม่เป็นการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนกับส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจาก 
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๒๐ 
 

หน่วยงานด าเนินการในเชิงพ้ืนที่และตามภารกิจเพ่ือเชื่อมโยงนักท่องเที่ ยวไทยกับมาเลเซีย   
ซึ่งจะกระจายไปถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- กรณีค่าใช้จ่ายในการยกระดับการท่องเที่ยวยามค่ าคืนเชิงสร้างสรรค์ ไม่เป็นการซ้ าซ้อนและ
เป็นโครงการต้นน้ าในการเพิ่มจุดสนใจในยามค่ าคืนของพื้นที่ที่ได้รับความสนใจ ส่วนในการก าหนดพ้ืนที่
มีการจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบเส้นทางในสี่ภูมิภาค ขณะนี้ยังไม่ก าหนดเส้นทางว่าเป็นเส้นทาง
ใดบ้าง และอยู่ในระหว่างการท าการศึกษา 

- กรณี Call Center ของหน่วยงานเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าที่ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง สิ่งที่ด าเนินการเพิ่มเติมในปีนี้ คือ Chatbot ที่เป็นการตอบค าถามข้อมูลอัตโนมัติ ปัจจุบัน
เฉลี่ยเดือนละ ๑,๐๐๐ สาย เช่น การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ การต่ออายุใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนธุรกิจ
น าเที่ยว การตรวจสอบใบอนุญาตบริษัทน าเที่ยว  

- กรณีโครงการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศและต่างประเทศ ในปีที่ผ่านหน่วยงาน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับ Incentive จ านวน ๑๘๕ ล้านบาท แต่มีกองถ่ายท าเข้ามาท าการ
ถ่ายท าในประเทศเป็นจ านวนมาก ท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอจึงขอรับการสนับสนุนจากงบ
กลางประมาณ ๔๓๓ ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณ และในปี ๒๕๖๘ 
หน่วยงานมีการตั้งงบประมาณสูงเพ่ิมขึ้น ๒ เท่า เพ่ือให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับกองถ่ายท าที่ไปท าที่เมืองรอง จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมร้อยละ ๓  

- กรณีโครงการ Thailand Green Plan ๒๐๓๐ หน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศได้เห็นว่ามี
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นการตอบโจทย์ตัวชี้วัดของประเทศไทยตกลง ๑๒ อันดับ  

- กรณีโครงการพัฒนาบ้านถวาย จ านวน ๖ ล้านบาท เป็นการจัดท าแนวทางพัฒนาและฟ้ืนฟู
การท่องเที่ยวบ้านถวาย ส่วนโครงการน้ าพุร้อนเป็นการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ประชาชนในพ้ืนที่ 

- กรณีการถ่ายท าวีดีโอของลิซ่าเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของต่างชาติ ที่มาขออนุญาตถ่ายท าในประเทศ
ไทย ท าให้มีรายหลักที่เกิดจากการเข้ามาถ่ายท าในประเทศไทย  

- กรณีเรือส าราญที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นแหล่งรายได้แห่งใหม่ของประเทศไทย ดังนั้น  
การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับเป็นภารกิจที่หน้าที่ส าคัญของหน่วยงาน 

- กรณีการส่งเสริมมัคคุเทศก์ก าหนดว่า หากที่นักท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ต้องมีการใช้
มัคคุเทศก์ทุกกลุ่ม โดยมัคคุเทศก์ ๑ คน ต่อนักท่องเที่ยว ๕๐ คน และการอบรมมัคคุเทศก์ทุก ๆ ปี  

- กรณีปรับภูมิทัศน์เขาเขื่อนลั่น ล าตะคอง เป็นการพัฒนาชาวบ้านและชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบ
เปิดกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ เพ่ือรองรับอาชีพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการของรัฐ 
ที่จะเกิดขึ้น 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการถ่ายท าซีรีส์ดังเรื่อง “The White Lotus” ควรพิจารณาให้มีการถ่ายท าภาพยนตร์ 

ในจังหวัดอื่นที่เป็นจังหวัดเมืองรองด้วยเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น และกรณีบัตรผ่านแดน 
(Border Pass) ประเทศมาเลเซียเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัด
อื่น ๆ ควรมีการเพิ่มเติมจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตด้วย 
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๒๑ 
 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดและ TOR โครงการพัฒนาพ้ืนที่  

บ้านถวาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่งบประมาณ ๖ ล้านบาท และโครงการน้ าพุร้อนสันก าแพง
งบประมาณ ๑๙๗ ล้านบาท 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดในโครงการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative tourism) ขอทราบรายละเอียดมาตรการในโครงการ THAILAND GREEN PLAN 
๒๐๓๐  

- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการสถานีจ าลองเพื่อซักซ้อม
สถานการณ์การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง และความจ าเป็น  
ในการใช้งบประมาณโครงการ Strong Tourism Community 

- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวเรือส าราญต่อปี และข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยว  

ที่ลงจากเรือมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ย้อนหลัง ๓ ปี  
๒. ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลท่องเที่ยว (กองบัญชาการต ารวจ

ท่องเที่ยว) ว่าการจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ ยว เป็นการจัดเก็บข้อมูลอะไร และผลลัพธ์ของโครงการ 
คืออะไร มีความซ้ าซ้อนกับส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่  

- นายวุฒิพงษ์  นามบุตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเจ็ด ขอเอกสารรายละเอียด
โครงการสถานีจ าลองเพื่อการซักซ้อม (กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว) งบประมาณ ๒๒ ล้านบาท 

- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอรายละเอียดโครงการ Thailand GreenPan ที่มีสัดส่วนการด าเนินงาน จ านวน ๘๙  

ล้านบาท หน่วยงานมีการแบ่งการด าเนินงานอย่างไร 
๒. ขอรายละเอียดหลักสูตรบูรณการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งหมด 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการ Thailand Green Plan 

๒๐๓๐ และโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพเมืองท่องเที่ยวยามค่ าคืนเชิงสร้างสรรค์ ที่เป็น
โครงการในปี ๒๕๖๗ และเหตุใดในปี ๒๕๖๘ ถึงไม่มีรายละเอียดการขอรับงบประมาณในโครงการ
ดังกล่าว 

 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน      ๑๘๘,๓๘๗,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืนในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในการประกาศเขตพ้ืนที่พิเศษมีกลไกที่สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด มี

แผนการขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมหรือไม่ 
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๒๒ 
 

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ๗๕ ล้านบาท ขอทราบว่ามี 
แนวทางการเลือกเมอืงใดเป็นเมืองหลักและในการส่งจังหวัดน่านและจังหวัดสงขลาเข้าประกวดเป็นการ
ส่งเข้าประกวดในประเภทใด 

- ในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ขอทราบ
ว่าหน่วยงานพิจารณาพ้ืนที่ใดเป็นพิเศษและใช้หลักเกณฑ์ใดในการเลือกพื้นที่ มีการบูรณาการเพื่อแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 

- กรณีงบอุดหนุนซอฟต์พาวเวอร์เพ่ือเชื่อมโยงสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูง ขอทราบว่าผลการ
ตอบรับโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

- ในงบประมาณพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ จ านวน ๑๑๓ ล้านบาท ขอทราบว่ามีการด าเนินโครงการ
อะไรและที่ใด 

- สอบถามความคืบหน้ากรณทีี่หนว่ยงานได้ลงพ้ืนที่ต่าง ๆ ความคืบหน้าการด าเนินการในแต่ละ
พ้ืนที่เป็นอย่างไร 

- กิจกรรมการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ ๑๒ เมือง 
งบประมาณ จ านวน ๑๙ ล้านบาท หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการเลือกเมืองทั้ง ๑๒ เมือง อย่างไร 

- ขอทราบจ านวนค่าเป้าหมายเหตุใดจึงมีจ านวนลดลง การที่หน่วยงานใช้ ค าว่า ทุนทาง
วัฒนธรรมส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ยากว่าปัจจัยอะไรที่เป็นทนุทางวัฒนธรรม ในการพิจารณาเมืองที่จะ
ไปสนับสนุนหรือส่งเสริม ส่วนเมืองรองอาจมีบางจังหวัดที่นักท่องเที่ยวจะไปถึง หน่วยงานมีการรองรับ
โครงการพ้ืนที่ฐานการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กิจกรรมสนับสนุนการสร้างพลังซอฟต์พาวเวอร์ จ านวน ๑๙ ล้านบาท เป็นค้นหาทุนทาง

วัฒนธรรมทั้ง ๑๑ ด้าน เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับกิจกรรมตา่ง ๆ ผ่านทูตสันทวไมตรที้องถิน่ สร้างการรับรู้เชิง
สร้างสรรค์ โดยประสานให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานกลางเพ่ือยกระดับเส้นทางท่องเที่ยว และเป็นโครงการ
ในปี ๒๕๖๘ จึงไม่มีผลลัพธ์ของปี ๒๕๖๗ รายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
และอยู่ในระหว่างการด าเนินการศึกษาอยู่ที่เกาะคอเขา จังหวัดพังงา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
และอีก ๔ อ าเภอ จังหวัดนครราชสีมา แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มความสามารถ อนาคต 
จะน าเสนอเพื่อประกาศเป็นพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 

- ส่วนพ้ืนที่พิเศษที่สามารถขับเคลื่อนได้ในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ที่ร่วมกับภาคีเฉลี่ยร้อยละ 
๖๒.๑๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๓๒๘ หากต้องการให้มีด าเนินการร้อยละ ๑๐๐ 
ต้องได้รับการผลักดันจากคณะรัฐมนตรี 

- ภายใต้เมืองสร้างสรรค์ภายใต้ UNESCO ต้องมีตัวแทนของประเทศ ๒ ปี ต่อ ๒ เมืองเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ทุกเมืองสามารถส่งเข้าประกวดได้ ส่วนงบประมาณที่ขอรับจัดสรรจ านวน ๗๕ ล้านบาท  
ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- กรณีรางวัล Top ๑๐๐ ปี ๒๕๖๗ อปท. น าส่ง จ านวน ๓ พ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศ คือ 
จังหวัดน่าน จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสงขลา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการหารือพ้ืนที่ พิเศษดอยตุง 
จังหวัดเชียงราย 
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๒๓ 
 

- ส าหรับรายชื่อชุมชนเป้าหมายอยู่ในพ้ืนที่พิเศษ ๙ พ้ืนที่  ของ อปท. ขออนุญาตน าส่ง
รายละเอียดเป็นเอกสาร โดยการประเมินชุมชนเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ว่ามีศักยภาพของทุนวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว 

- เกณฑ์การประกาศพ้ืนที่ พิ เศษและรายละเอียดการพัฒนา จ านวน ๑๑๓ ล้านบาท  
การประกาศพ้ืนที่ พิเศษต้องมีคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าทางวัฒนธรรม และคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ หรือความเสี่ยงต่อการถูกท าลาย  
การบริหารจัดการ การมีส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่  โดยต้องมีการก าหนด
นโยบายและได้ รับการพิจารณ าจากคณ ะกรรมการ ต่ อมาต้องได้ รับความ เห็ นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งท้องถิ่นในพ้ืนที่ต้องให้ความยินยอม รายละเอียดขอ
อนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- ปัจจุบันภารกิจของ อปท. เป็นเป้าหมายเชิงพ้ืนที่และมีโครงการที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
โดยรวมของกระทรวง อาจส่งผลให้ผลการด าเนินงานลดลง  

- กรณีโครงการซอฟต์พาวเวอร์ ๑๒ เมือง คือ ๑๒ จังหวัด ใน ๙ พ้ืนที่พิเศษ ท าให้จ านวน
จังหวัดมากกว่าจ านวนพื้นที่  

- กรณีทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ที่น ามาใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานมุ่ งเน้นในเรื่อง
ของวิถีชีวิต ประเพณีของคนในพ้ืนที่ ซึ่งการด าเนินการเพื่อต้องการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ เป็นส าคัญในการขับเคลื่อน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาซึ่งหน่ วยงานเคยได้รับ

มอบหมายให้บูรณาการเพ่ือผลักดันพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาให้เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
ควรมีพิจารณาด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างรายได้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนเป้าหมาย
ต่อไป 

- กรณีการกระตุ้นลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา หน่วยงานควรพิจารณาให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นจุด
เชื่อมโยงทางการค้าที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งงาน แหล่งรายได้ และสร้างเศรษฐกิจ  
ไปพร้อมกัน  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอรายชื่อชุมชน หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน  

และการเข้าถึงงบประมาณของชุมชน ในโครงการชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT) ๒๐ ชุมชน 

- นายพนม  โพธิ์แก้ว กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

- นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หก ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลความคืบหน้ากรณีที่หน่วยงานได้ลงพ้ืนที่ต่าง ๆ ความคืบหน้าการด าเนินการในแต่

ละพื้นที่เป็นอย่างไร 
๒. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเมืองในกิจกรรมการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ 
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๒๔ 
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    ๙๐๗,๒๕๓,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบข้อมูลแยกกลุ่มเป้าหมายจ านวนนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จีน อินเดีย 
- หน่วยงานควรประเมินความคุ้มค่าในการจัดงานอีเว้นท์ (event) แต่ละงาน 
- หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินงานอย่างไร เพ่ือให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว  

ในเมืองรองของไทยมากขึ้น 
- เสนอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม พ้ืนที่ภาคใต้

ตอนล่าง ครอบคลุมประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ซึ่งมีความใกล้เคียงทางด้านศาสนา
และวัฒนธรรม โดยมีปัตตานีและนราธิวาส เป็นเมืองท่าฝั่งตะวันออก และจังหวัดยะลา สงขลา สตูล 
เป็นเมืองท่าฝั่งตะวันตก  

- เสนอให้จัดการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ระหว่างประเทศในสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาฝีมือและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน 

- เสนอให้หน่วยงานจัดท าปฏิทินท่องเที่ยวในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- เสนอให้มีการจัดท าแอปพลิเคชันตารางการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลการ

ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัด 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ควรเปิดให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
- หน่วยงานควรก าหนดนโยบายในการแบ่งเมืองน่าเที่ยวให้มีความชัดเจน 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการท่ีจะน าไปด าเนินการที่ต่างประเทศ

อย่างไร  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานในปี ๒๕๖๘ อย่างไร  

และมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบการให้ป่าว การจัดสรรงบประมาณแบบ Co-Payment 
และการจัดสรรงบประมาณแบบเงินรางวัลหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานการจัดกิจกรรม BCC ท่ีสุไหงโกลก มีการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน
เท่าไหร่ และในอนาคตสามารถพัฒนาและต่อยอดได้หรือไม่  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- หน่วยงานเร่งด าเนินการเรื่องแหล่งท่องเที่ยว แหล่งถ่ายท า และความพร้อมของบุคลากร  

ในการตอบโจทย์โลเคชัน ฟิล์ม โดยทุกมิติของการตลาดของกลุ่มนักท่องเที่ยว หน่ วยงานได้มุ่งเน้น
ทั้งหมดเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวและการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ 

- กรณีขอเสนอแนะและข้อแนะน าในเรื่องการมีส่วนร่วมการสร้างการรับรู้ในมิติต่าง ๆ 
หน่วยงานขอรับไปด าเนินการ 

- กรณีซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของ LGBTQ หรือซีรีย์วาย หน่วยงานได้ด าเนินการทุกขนานเพื่อ
มาตอบโจทย์การท่องเที่ยวทุกสไตล์  
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- กรณีงบประมาณทางด้านการสื่อสารหนว่ยงานมอีัตราส่วนอยู่ที่รอ้ยละ ๗.๕ และน้ าหนักไปอยู่
ท่ีงบตลาดต่างประเทศที่มี ๒๙ ส านักงาน ที่มีหน้าที่การส่งเสริมการขายเพื่อน านักท่องเที่ยวกับเข้ามาใน
ประเทศ การออกไปขายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์ในตลาดต่าง ๆ  
ส่วนงบตลาดในประเทศมี ๔๕ ส านักงาน งบด้านแหล่งสินค้าท่องเที่ยว และกิจกรรมมีอัตราส่วนอยู่ที่
ร้อยละ ๗๕ ส่วนการวัดผลการสื่อสารมีการวัดทางด้านออฟไลน์และออนไลน์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
หน่วยงานมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างการรับรู้ 

- กรณีงบประมาณ PR ที่ใช้ในแต่ละปีเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาในประเทศ  
และในเรื่องของการจัดท าคลิปเนื้อหากลาง ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- กรณีตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้านอื่น ๆ มีการด าเนินการและก าหนดไว้ในแผนเกี่ยวกับ
ตลาดระยะใกล้และตลาดระยะไกล ประกอบกับในเรื่องของตลาดดาวรุ่งที่มีอัตราการเติบโตสูง  
โดยหน่วยงานมีการท าตลาดแบบ ๓๖๕ วัน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้ให้ความส าคัญในแต่ละตลาด
และในแต่ละ Season พร้อมประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 

- ปัจจุบันหน่วยงานมุ่งเน้นตลาดต่างประเทศเข้าเมืองน่าเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวในเมืองหลัก 
ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ถนนเยาวราช เป็นต้น และพร้อมผลักดันกลุ่มตลาดใหม่ ๆ เข้าสู่พ้ืนที่ 

- กรณีการความต้องการในสามจังหวัดชายแดนใต้ หน่วยงานได้เพ่ิม ๕ มิติ เกี่ยวกับการน าร่อง
เส้นทางการท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในกรุงเทพฯ เพ่ือน ากลุ่มขายค้าในพ้ืนที่
ดังกล่าวเข้ามาในกรุงเทพฯ  

- ปัจจุบันหน่วยงานมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการท่องเที่ยว
ของคนในพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวตามสไตล์ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

- กรณีรายละเอียดกิจกรรมในพ้ืนที่ ขออนุญาตจัดส่งเอกสารปฏิทินการจัดกิจกรรมที่หน่วยงาน
ได้มีการสนับสนุนที่ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงการพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนราธิวาส

ควรเร่งให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถเริ่มใช้งานสนามกีฬาได้ตามวัตถุประสงค์
โครงการและควรมีการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ ๑. ข้อมูลงบประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในแต่

ละประเทศของปีล่าสุด โดยเปรียบเทียบจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย  
๒. ข้อมูลงบประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ใช้ในประเทศไทย  ๓. ข้อมูล link content ที่มีการ
ด าเนินการในต่างประเทศ ๔. ข้อมูล content กลาง ที่หน่วยงานใช้ในการเผยแพร่ทั่วประเทศ 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอรายละเอียดอัตราก าลังในแต่ละประเทศทั้งหมด 
และโครงการที่ด าเนินการในต่างประเทศเป็นโครงการอะไร และอยู่ที่ประเทศใดบ้าง 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๓๓ นาฬิกา 

 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะช
ุมน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง
ไม่
ได้
รับ

รอ
ง  

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช
้ ห
าก

เกิ
ดค

วา
มเ
สีย

หา
ยใ
ด 
ๆ 
ผู้น

ั้นต้
อง
รับ

ผิด
ชอ

บเ
อง




